



## จับเพิ่ม 2 ผู้ต้องหาค้ำกาม 'วิคตอเรีย ซีเครีท'

● ดีเอสไอตามจับ 2 ผู้ต้องหาค้ำกามนุษย์ "วิคตอเรีย ซีเครีท" หัวหน้าแคชเชียร์สาวโดนข้อหาอภัยข้อโจจร ส่วนเอเยนต์โดนข้อหาเป็นธุระจัดหาค้ำประเวณี ศาลเลื่อนอ่านพิพากษา "ป้านัส-ป้าตัน" ทีมเชียร์แขกไป 19 ก.ย.นี้

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม มีรายงานข่าวจากกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือดีเอสไอ เปิดเผยถึงความคืบหน้าคดีค้ำกามนุษย์ในสถานอาบอบนวดวิคตอเรีย ซีเครีท ว่าล่าสุดเจ้าหน้าที่ศูนย์สืบสวนสะกดรอยและการข่าว ได้ร่วมกันจับกุม น.ส.นันทะวรรณ ชาลินีวัฒน์ หรืออยู่ผู้ต้องหา ตามหมายจับของศาลอาญาที่ 599/2561 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2561 โดยจับกุมได้ที่บริเวณตลาดหน้าห้างเดอะวันออกคอมเพล็กซ์ ต.บางต้นเป็ด อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา และได้นำผู้ต้องหาส่งพนักงานสอบสวนคดีพิเศษดำเนินการตามกฎหมาย โดยกล่าวหาว่าร่วมกันเป็นอภัยข้อโจจร ทั้งนี้ น.ส.นันทะวรรณ มีชื่อเป็นผู้ใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ของเดอะลอร์ด กรุ๊ป ซึ่งเป็นกลุ่มบริษัทที่บริหารจัดการสถานบริการอาบอบนวดในเครือ 4 แห่ง โดยทำหน้าที่สั่งการในสถานบริการดังกล่าวในฐานะหัวหน้าแคชเชียร์ ย่อมต้องรู้ว่ามีสถานบริการอาบอบนวดดังกล่าว มีลักษณะเป็นองค์กรอาชญากรรมตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.2551 และมีลักษณะเป็นอภัยข้อโจจร ตามประมวลกฎหมายอาญา

ต่อมาตำรวจสน.ประเวศและดีเอสไอ ได้ร่วมกันจับกุมนายประเสริฐ แจ้งฉาย ผู้ต้องหาตามหมายจับของศาลอาญาที่ 588/2561 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2561 โดยจับกุมได้ที่บริเวณหมู่บ้านจุกทาทิพย์ เขตประเวศ กรุงเทพฯ และได้้นำผู้ต้องหาส่งพนักงานสอบสวนคดีพิเศษดำเนินการตามกฎหมาย โดยกล่าวหาว่า ร่วมกันเป็นธุระจัดหาหรือชักพาไปซึ่งบุคคลใดเพื่อให้บุคคลนั้นกระทำการค้าประเวณี แม้บุคคลนั้นจะยินยอมก็ตาม และร่วมกันเป็นผู้สนองความใคร่ของผู้อื่น เป็นธุระจัดหาหรือพาไปเพื่อการอนาจารซึ่งชายหรือหญิง แม้ผู้นั้นจะยินยอมก็ตาม

รายงานข่าวแจ้งว่าสำหรับคดีวิคตอเรีย ซีเครีท ทางดีเอสไอได้สนธิกำลังกับกรมการปกครอง ตรวจค้นจับกุมอาบอบนวดวิคตอเรีย ซีเครีท เมื่อวันที่ 12 มกราคม พบหญิงบริการจำนวน 113 คน ซึ่งมีลักษณะพฤติกรรมเป็นความผิดตามพ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ จากการสืบสวนและแสวงหาพยานหลักฐาน พบว่าวิคตอเรีย ซีเครีท เป็นสถานที่ที่จัดไว้เพื่อการค้าประเวณีหรือยอมให้มีการค้าประเวณี จึงได้จับกุมตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่ง สน.วังทองหลาง และต่อมา พ.ต.อ.โพธิ์ฐิต วงศ์เมือง อธิบดีดีเอสไอ ได้อนุมัติรับความผิดทางอาญาดังกล่าวเป็นคดีพิเศษที่ 5/2561

อ่านต่อหน้า 15

### 'วิคตอเรีย ซีเครีท'

ในส่วนของนายกำพล วิระเทพสุภรณ์ เจ้าของสถานอาบอบนวดเครือเดอะลอร์ด ยังหลบหนีหมายจับ ส่วนพล.ต.อ.สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง อดีตผ.บ.ตร. ซึ่งมีธุรกรรมการเงินเกี่ยวข้องกับเสียค่าพลได้เข้าพบพนักงานสอบสวน เพื่อชี้แจงว่าเคยยืมเงินจากเสียค่าพล 300 ล้านบาท

วันเดียวกันศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก นัดฟังคำพิพากษาคดีค้ำกามนุษย์ คม.24/2561 ที่พนักงานอัยการค้ำกามนุษย์ 1 เป็นโจทก์ ยื่นฟ้อง นายศรัทธาธรรม หรือป้าตึก แจ้งฉาย อายุ 67 ปี ผู้จัดการสถานบริการวิคตอเรีย ซีเครีท ย่านพระรามเก้า เป็นจำเลยที่ 1, นายบุญฤทธิ์ หรือป้ากบ อมรรตนาศิริ อายุ 55 ปี หัวหน้าพนักงานเชียร์แขก จำเลยที่ 2, นายชัยณรงค์ หรือป้าสง่า อันสุข อายุ 54 ปี จำเลยที่ 3, นายมนัส หรือป้านัส อ่วมทับ อายุ 48 ปี จำเลยที่ 4, นายเอกณพัชร หรือที่ป๊อปป จารุวัฒน์ปฐม อายุ 29 ปี จำเลยที่ 5, นายสมชาย หรือป้าตัน แสงอุดม อายุ 52 ปี จำเลยที่ 6 ซึ่งเป็นกลุ่มพนักงานเชียร์แขก และหจก.อมรินทร์ ออนเซน โดยมี น.ส.ศศิธร วิระเทพสุภรณ์ เป็นผู้มีส่วนจัดการแทน จำเลยที่ 7, น.ส.ศศิธร วิระเทพสุภรณ์ อายุ 46 ปี จำเลยที่ 8 และบริษัท เดวิส ซิลเวอร์ สตาร์ จำกัด โดยมี นายศรัทธาธรรม แจ้งฉาย จำเลยที่ 9 ในฐานะความผิดร่วมกันค้ำกามนุษย์ โดยแสวงหาประโยชน์ชอบจากการค้าประเวณี, สมคบกันตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป กระทำความผิดฐานค้ำกามนุษย์

จากกรณีจำเลยทั้งเก้าสมคบกันวางแผนและแบ่งหน้าที่กันทำเป็นธุระจัดหาไปหญิงสาวสัญชาติเมียนมาร์ 8 คน และสัญชาติไทย 1 คน ซึ่งมีอายุ 15-18 ปี ให้มาค้าประเวณีที่สถานอาบอบนวดวิคตอเรีย ถนนพระรามเก้า เขตห้วยขวาง กทม. ทั้งนี้หลังจากที่อัยการยื่นฟ้องจำเลยทั้ง 9 คน เมื่อวันที่ 5 เมษายน แล้วปรากฏว่าในชั้นพิจารณาเฉพาะ นายมนัส หรือป้านัส จำเลยที่ 4 และนายสมชาย หรือป้าตัน จำเลยที่ 6 ซึ่งเป็นกลุ่มพนักงานเชียร์แขก ให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา ส่วนจำเลยที่เหลืออีก 7 รายให้การปฏิเสธข้อต่อผู้

คดี จึงแยกสำนวนฟ้องของนายมนัสและนายสมชายออกมา วันนี้ (25 ก.ค.) ศาลจึงนัดฟังคำพิพากษาเฉพาะส่วนที่นายมนัสและสมชายให้การรับสารภาพ

อย่างไรก็ตามปรากฏว่า ทนายความของนายสมชาย ได้ยื่นคำร้องขอเลื่อนนัดฟังคำพิพากษาออกไปเนื่องจากจำเลยจะยื่นเอกสารคำแถลงประกอบคำรับสารภาพ ให้ศาลพิจารณาดังโทษสถานเบา โดยศาลพิเคราะห์แล้วก็ให้เลื่อนนัดฟังคำพิพากษาไปเป็นวันที่ 19 กันยายนนี้ สำหรับจำเลยทั้งหมดปัจจุบันไม่ได้รับการประกันตัวแต่อย่างไร ซึ่งทั้งหมดถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำพิเศษกรุงเทพฯ และทัณฑสถานหญิงกลาง